

ประเพณีผู้สูงอายุ
จ.สระแก้ว
4 ธันวาคม 2556

๑. ชื่อข้อเสนอเชิงนโยบายการขยายเครือข่ายอาสาสมัครและผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

๒. นิยามศัพท์

ผู้สูงอายุ ในมาตรา ๓ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ หมายความว่า บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีขึ้นไป และมีสัญชาติไทย

อาสาสมัคร (volunteer) หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่งประชาชนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด บุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แก้ไขปัญหาและ พัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

คุณสมบัติที่สำคัญของอาสาสมัครมี 3 ประการ คือ ทำงานด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับหรือเป็นเพราะหน้าที่ เป็นงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมหรือสาธารณประโยชน์ และทำโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งของมีมูลค่าแทนเงิน

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อ.ผ.ส) หมายถึง อาสาสมัครภายในชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะเสริมสร้างทัศนคติให้มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลช่วยเหลือตนเองไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง ได้รับการดูแลไม่ถูกต้อง ถูกละเลยเพิกเฉย และยากจน โดยใช้มาตรการเชิงรุกโดยมุ่งให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุถึงตัวถึงบ้าน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมายถึง สถานที่ที่ให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่รวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมและบริการที่ครอบคลุมทุกมิติ ทางด้านสุขภาพ สังคม จิตใจ และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจ ที่เน้นการสร้างรายได้และการมีงานทำที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับการจัดบริการและสวัสดิการทางสังคมในการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจร สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุและชุมชนได้

๓. สถานการณ์และสภาพปัญหา

ในปี พ.ศ. 2550 องค์การสหประชาชาติได้รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุทั่วโลกกว่าจำนวนผู้สูงอายุของโลกมีจำนวนมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยระบุว่า ภายในระยะเวลา 20 ปีนี้จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นผู้สูงอายุ 1 คน ในพลเมืองทุกๆ 8 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.5 และในอีก 150 ปีหนึ่งในสามหรือร้อยละ 33.3 ของประชากรโลกจะเป็นผู้สูงอายุเช่นเดียวกันกับที่อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทยก็เป็นไปในแนวโน้มเดียวกับประชากรโลก คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กล่าวคือ ประชากรผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.5 ในปี พ.ศ. 2543 เป็นร้อยละ 13.8 ในปี พ.ศ. 2558

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในสังคม จะส่งผลในการจัดระบบคุ้มครองและดูแลผู้สูงอายุให้คนในวัยแรงงานต้องรับภาระเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน สังคมไทยก็มีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงลักษณะครอบครัวแบบครอบครัวขยายที่มีบุคคลหลายลำดับชั้นอยู่ร่วมกันไปเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีแต่พ่อแม่ลูกมากขึ้น อันเนื่องมาจากการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่แบบสังคมชนบทไปสู่ความเป็นสังคมเมือง ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุถูกปล่อยไว้ให้โดดเดี่ยวมากขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้น ในอนาคตของสังคมไทย การให้ความช่วยเหลือ การพัฒนา หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงอาจจะถูกส่งให้เป็นภารกิจของหน่วยงานบริการสังคม ดังจะเห็นได้จากปัจจุบันที่มีหน่วยงานจำนวนมาก ทั้งหน่วยงานของรัฐบาล ส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรเอกชนต่างๆ ได้เข้ามาดำเนินกิจกรรม โดยมีนโยบายและ

ภารกิจด้านการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก ซึ่งในเบื้องต้นแต่ละหน่วยงานต่างปฏิบัติหน้าที่ไปตามนโยบายของตน โดยเฉพาะในเรื่องผู้ดูแล อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ การสร้างผู้ที่มีจิตอาสาที่จะดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำ การสำรวจข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่นปี 2555 ขึ้น โดยการสำรวจสภาพปัญหาสังคมเชิงประเด็นและเชิงกลุ่มเป้าหมายซึ่งจัดเก็บข้อมูลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นที่จะต้องมีการมีข้อมูลเชิงสังคมที่เก็บรวบรวมโดยท้องถิ่นเองซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความเป็นเอกภาพ มีคุณภาพ มีความถูกต้องชัดเจนและสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติการการพัฒนาสังคมจังหวัด แผนงานและโครงการอื่นๆ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการจัดบริการทางสังคมและการแก้ไขปัญหาสังคมของท้องถิ่น ให้ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพปัญหาสังคมของแต่ละพื้นที่ต่อไป

จากตารางพบว่าปัญหาผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ส่วนใหญ่เป็นปัญหาผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด คิดเป็นร้อยละ 56.01 รองลงมาเป็นปัญหาผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน คิดเป็นร้อยละ 20.94 ลำดับต่อมาเป็นปัญหาผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ (ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังและไม่มีผู้ดูแล) คิดเป็นร้อยละ 11.65 ปัญหาผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่นด้านอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 8.55 ปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน /ไม่มีบัตรประชาชน คิดเป็นร้อยละ 2.11 ปัญหาผู้สูงอายุที่ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ คิดเป็นร้อยละ 0.74

จากตาราง ๒/๓ สรุปปัญหาเชิงกลุ่มเป้าหมาย จำแนกตามรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 65 อปท. ของจังหวัดสระแก้ว พบว่าอปท.ที่มีปัญหาเด็กและเยาวชนมากที่สุด ได้แก่ เทศบาลเมืองสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จำนวน 428 ราย อปท.ที่มีปัญหาด้านครอบครัวมากที่สุด ได้แก่ อบต.แชร้ออ อ.วัฒนานคร จำนวน 100 ราย อปท.ที่มีปัญหาสตรีมากที่สุด ได้แก่ เทศบาลตำบลคลองหาด อ.คลองหาด จำนวน 28 ราย อปท.ที่มีปัญหาผู้สูงอายุมากที่สุด ได้แก่ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จำนวน 278 รายอปท.ที่มีปัญหาคนพิการมากที่สุด ได้แก่ อบต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จำนวน 70 ราย อปท.ที่มีปัญหาแรงงานมากที่สุด ได้แก่ อบต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จำนวน 58 ราย

ตาราง ๔ จากการเปรียบเทียบสภาพปัญหาเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา จำแนกตามรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)จำนวน 65 อปท. ของจังหวัดสระแก้ว พบว่า จำนวนปัญหาเชิงกลุ่มเป้าหมายในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 1,752 ราย คิดเป็นร้อยละ 132.72 โดยปัญหาเชิงกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนปัญหาลดลง 1 ด้าน ได้แก่ ปัญหาแรงงาน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 43.18 สำหรับปัญหาเชิงกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น พบว่า ปัญหาเชิงกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ปัญหาด้านผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 338.58 ปัญหาที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นรองลงมา คือ ปัญหาเด็กและเยาวชน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 188.31 ปัญหาครอบครัว เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 87.07 ปัญหาคนพิการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 58.38 และปัญหาสตรี เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21.76

จากสถานการณ์และผลการวิจัยสภาพปัญหาผู้สูงอายุ(60 ปีขึ้นไป) ของจังหวัดสระแก้ว พบว่า ปัญหาเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนาสามารถแบ่งได้ดังนี้

ปัญหาเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา

จากรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2555 พบว่าปัญหาเชิงกลุ่มเป้าหมายมีผู้ประสบปัญหาทั้งสิ้น 1,320 ราย ปัญหาเชิงกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นปัญหาเด็กและเยาวชน (อายุ 0-25 ปี) คิดเป็นร้อยละ 38.26 รองลงมาเป็นปัญหาผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 13.94 ปัญหาแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ปัญหาคนพิการ คิดเป็นร้อยละ 12.20 และปัญหาสตรี (อายุ 25 ปีขึ้นไป – 60 ปี) กับปัญหาครอบครัวในจำนวนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 11.14

จากสถานการณ์และผลการวิจัยสภาพปัญหาผู้สูงอายุ(60 ปีขึ้นไป) ของจังหวัดสระแก้ว พบว่า ปัญหาเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนาสามารถแบ่งเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

ปัญหาผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ส่วนใหญ่เป็นปัญหาผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน คิดเป็นร้อยละ 54.35 รองลงมาเป็นปัญหาผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ (ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังและไม่มีผู้ดูแล) คิดเป็นร้อยละ 25.54 ลำดับต่อมาเป็นปัญหาผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่นด้านอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 8.15

สามารถเรียงลำดับข้อมูลปัญหาเชิงกลุ่มเป้าหมาย จากระดับปัญหามากไปน้อย พบว่าปัญหาผู้สูงอายุ

- ประเด็นปัญหาที่พบอันดับที่ 1 คือ ปัญหาผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน
- ประเด็นปัญหาที่พบอันดับที่ 2 คือ ปัญหาผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ (ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังและไม่มีผู้ดูแล)
- ประเด็นปัญหาที่พบอันดับที่ 3 คือ ปัญหาผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ

จังหวัดสระแก้ว โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วในปี 2557 ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน 9 ศูนย์ 9 อำเภอ และขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างจัดตั้ง 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอวัฒนานคร อำเภอตาพระยา อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์ และอำเภออรัญประเทศ และอีก 2 อำเภอ คือ อำเภอโคกสูง อำเภอคลองหาด จะดำเนินการจัดตั้งต่อไปให้ครบทั้ง 9 อำเภอ ภายในปี 2557 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ฯ ศูนย์ละ ๑ เป็นเงิน ๑,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งจะสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่มีอยู่เดิมมาจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และมีชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง คณะกรรมการศูนย์ฯ สมาชิกและอาสาสมัคร โดยมีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นฝ่ายสนับสนุน หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน และกลุ่มองค์กรต่างๆ ซึ่งศูนย์ดูแลโดยผู้สูงอายุก็คือ ชมรมผู้สูงอายุนั้นเอง ซึ่งจังหวัดสระแก้วกำลังจัดตั้ง จำนวน 7 ศูนย์ฯ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบ เทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เทศบาลตำบลวังทอง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส

๔.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

ที่มาแนวคิดและปรัชญา

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติรับรองคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุเกินหกสิบปี บริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ

๒. ปณิญาผู้สูงอายุไทย

๓. แผนผู้สูงอายุ

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย

มาตรการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุ

มาตรการที่ ๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มีชื่อย่อว่า “กผส.” โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ และผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรการที่ ๒. กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น กำหนดนโยบายและแผนหลักโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผน พิจารณาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ กำหนดระเบียบการบริหาร การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการ การอนุมัติ การจัดทำรายงาน การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนผู้สูงอายุ เป็นต้น

มาตรการที่ ๓. กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น จัดทำแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลัก รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนา เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สร้างระบบการดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนหลัก และพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เป็นต้น

มาตรการที่ ๔. กำหนดให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่าง

ๆ เช่น การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขด้วยความสะดวกรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสาร การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพ การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในสังคม เครือข่ายชุมชน การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคารสถานที่ ยานพาหนะ การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะ การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ การช่วยเหลือจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง การให้คำแนะนำ ปรีกษา ดำเนินการในทางคดีหรือแก้ไขปัญหาครอบครัว การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่ม การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ การสงเคราะห์ในการจัดการศพ เป็นต้น

มาตรการที่ ๕. กำหนดให้ผู้สูงอายุที่ได้สิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุนี้ ยังคงมีสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะได้รับตามกฎหมายอื่นอีกได้

มาตรการที่ ๖. กำหนดให้มีกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุนี้ โดยกองทุนประกอบด้วย เงินประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน หรือได้รับตามกฎหมายหรือนิติกรรมอื่น และดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนทั้งนี้ไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง

มาตรการที่ ๗. กำหนดให้ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนมีสิทธินำไปลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้หรือได้รับการยกเว้นภาษี

มาตรการที่ ๘. กำหนดให้ผู้ประกอบการเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี

มาตรการที่ ๙. กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกองทุน จัดหาผลประโยชน์ การจัดการ การจ่ายเงิน การรายงานสถานะการเงินของกองทุน เป็นต้น

มาตรการที่ ๑๐. กำหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุน โดยให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทำงบดุลและบัญชีทำการส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564)

แนวคิดพื้นฐานของการจัดทำแผน

ปรัชญา

- (1) การสร้างหลักประกันในวัยสูงอายุเป็นกระบวนการสร้างความมั่นคงให้แก่สังคม
- (2) ผู้สูงอายุมีคุณค่าและศักยภาพสมควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
- (3) ผู้สูงอายุมีสักดิ์ศรีและสมควรดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนของตนได้อย่างมีคุณภาพที่สมเหตุสมผล และสมวัย

(4) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือเป็นภาระต่อสังคมและถึงแม้ผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งจะประสบความทุกข์ยาก และต้องการการเกื้อกูลจากสังคมและรัฐ แต่ก็ก็เป็นเพียงบางช่วงเวลาของวัยสูงอายุเท่านั้น

วิสัยทัศน์

"ผู้สูงอายุเป็นหลักชัยของสังคม" โดย

- ประชากรผู้สูงอายุที่มีสถานภาพดี (สุขภาพ ดีทั้งกายและจิต ครอบครัวอบอุ่นมีสังคมที่ดี มีหลักประกันที่มั่นคง ได้รับสวัสดิการและการบริการที่เหมาะสมอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ มีส่วนร่วม มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง)
- ผู้สูงอายุที่ทุกข์ยากและต้องการการเกื้อกูล หากมีการดำเนินการที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ส่วนใหญ่ดำรงอยู่ใน ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
- ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ
- ระบบสวัสดิการและบริการจะต้องสามารถรองรับผู้สูงอายุให้สามารถดำรงอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ
- รัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบบริการ

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม
- เพื่อให้ประชากรทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมการและมีการเตรียมการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
- เพื่อให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตและมีหลักประกัน
- เพื่อให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในภารกิจด้านผู้สูงอายุ
- เพื่อให้มีกรอบและแนวทางปฏิบัติสำหรับส่วนต่าง ๆ ในสังคมทั้งภาคประชาชนชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุได้ปฏิบัติงานอย่าง ประสานและสอดคล้องกัน

ยุทธศาสตร์ของแผน

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) จัดแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก
 - 1.1 มาตรการหลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ
 - 1.2 มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - 1.3 มาตรการการปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก

- 2.1 มาตรการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลตนเองเบื้องต้น
- 2.2 มาตรการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ
- 2.3 มาตรการส่งเสริมด้านการทำงานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ
- 2.4 มาตรการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
- 2.5 มาตรการ ส่งเสริม สนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ
- 2.6 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย

3. ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก

- 3.1 มาตรการคุ้มครองด้านรายได้
- 3.2 มาตรการหลักประกันด้านคุณภาพ
- 3.3 มาตรการด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง
- 3.4 มาตรการระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาทางด้านผู้สูงอายุระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 2 มาตรการหลัก

- 4.1 มาตรการการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาทางด้านผู้สูงอายุระดับชาติ
- 4.2 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก

- 5.1 มาตรการ สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานวิจัยดำเนินการประมวล และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุที่จำเป็นสำหรับการกำหนดนโยบาย และการพัฒนาการบริการหรือการดำเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ
- 5.2 มาตรการ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุ โดยเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย การพัฒนาการบริการและการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ใน สังคมอย่างเหมาะสม
- 5.3 มาตรการ ดำเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
- 5.4 มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้เป็นระบบและทันสมัย

๕. นโยบายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลด้านผู้สูงอายุในปี 2554 โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี มีดังต่อไปนี้

นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

ข้อ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

- 1.8 ยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุล และความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค

1.8.3 จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

หมายเหตุ สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 (1)

นโยบายหลักในการบริหารประเทศภายในช่วงระยะเวลา 4 ปี

ข้อ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

- 4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

4.3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผู้พิการ สนับสนุนโครงการส่งเสริมเยาว์ปัญญาของเด็ก และให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสตรีเพื่อดูแลสุขภาพของสตรีและเด็กอย่างบูรณาการทั่วประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้ และดูแลป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้ได้เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ และเป็นธรรม รวมทั้งให้มีระบบการฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

- 4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

4.5.5 เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ สำหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ สร้างความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหา

อาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม ภายใต้อุดมการณ์ที่ว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูง สมควรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง

หมายเหตุ สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 (1) (2)

เพิ่มเติม **แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย**

มาตรา 80

รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

(1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว และชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ อยู่ในสภาวะยากลำบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้

(2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนำไปสู่สภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพ และการจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ภาคผนวก

จากผลการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่นในส่วนประเด็นปัญหาสังคมเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาพบว่า **สภาพปัญหาผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)** ตาราง๑

รายละเอียด	จำนวน			รวม	ร้อยละ
	ชาย	หญิง	ไม่สามารถแยกเพศ		
1.ผู้สูงอายุที่ได้ รับเบี้ยยังชีพ	6,624	8,566	35,848	51,038	
สถานการณ์ปัญหาผู้สูงอายุ					
2.ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด	37	35	380	452	56.01
3.ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และสมควรได้รับความช่วยเหลือ (ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังและไม่มีผู้ดูแล)	24	35	35	94	11.65
4.ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่นด้านอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น	28	33	8	69	8.55
5.ผู้สูงอายุที่ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ	2	4	0	6	0.74
6.ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน /ไม่มีบัตรประชาชน	10	6	1	17	2.11
7.ผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน	64	104	1	169	20.94
รวม	165	217	425	807	100.00

เปรียบเทียบข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น (อปท.1) ปี 2555 กับปี 2556

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น (อปท.1) ปี 2555 กับปี 2556

ตาราง ๒

1. จำนวนประชากรในท้องถิ่น				
จำนวนประชากร	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง	ร้อยละ
ชาย	267,237	269,800	2,563	↑0.95
หญิง	265,542	267,554	2,012	↑0.75
รวม	532,779	537,354	4,575	↑0.85
3.4 ปัญหาผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)				
	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง	ร้อยละ
ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	-	51,038	-	-
3.4.1 ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด	8	452	444	↑5550.00
3.4.2 ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ (ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังและไม่มีผู้ดูแล)	47	94	47	↑100.00
3.4.3 ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น	15	69	54	↑360.00
3.4.4 ผู้สูงอายุที่ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ	3	6	3	↑100.00
3.4.5 ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน	11	17	6	↑54.55
3.4.6 ผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน	100	169	69	↑69.00
รวม	184	807	623	↑338.59

ปัญหาสังคมเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา พบว่าปัญหาเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ในทุกด้าน ดังนี้
 ปัญหาผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีจำนวนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 338.59

ตาราง๓ สรุปปัญหาเชิงกลุ่มเป้าหมาย

ที่	อำเภอ	ตำบล/ เทศบาล	ปัญหา เด็กและ เยาวชน (0-25 ปี)	ปัญหา ครอบครัว	ปัญหา สตรี (25 ปีขึ้นไป - 60 ปี)	ปัญหา ผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)	ปัญหา คนพิการ	ปัญหา แรงงาน
1	เมือง	สระแก้ว	0	0	0	0	0	0
2	เมือง	สระขวัญ	0	0	0	0	0	0
3	เมือง	หนองบอน	2	0	0	10	0	0
4	เมือง	ศาลาลำดวน	0	0	0	0	0	0
5	เมือง	บ้านแก้ง	0	0	0	0	0	0
6	เมือง	ท่าแยก	0	0	0	0	0	0
7	เมือง	ท่าเกษม	0	0	0	0	0	0
8	เมือง	โคกπίซ้อง	19	2	13	12	0	0
9	เมือง	ทต.ท่าเกษม	0	0	0	46	0	0

ที่	อำเภอ	ตำบล/เทศบาล	ปัญหา เด็กและ เยาวชน (0-25 ปี)	ปัญหา ครอบครัว ว	ปัญหา สตรี (25 ปีขึ้นไป - 60 ปี)	ปัญหา ผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)	ปัญหา คนพิการ	ปัญหา แรงงาน
1	เมือง	ทต.ศาลา	0	0	0	0	0	0
1	เมือง	ทต.เมือง	428	45	33	52	0	35
1	วัฒนานคร	ช่อกลุ่ม	0	0	0	0	0	0
1	วัฒนานคร	แซร์อ้อ	215	100	0	20	0	0
1	วัฒนานคร	ท่าเกวียน	0	22	0	47	20	0
1	วัฒนานคร	โนนหมากเค็ง	0	0	0	0	0	0
1	วัฒนานคร	ผักชะ	1	0	0	0	0	0
1	วัฒนานคร	วัฒนานคร	87	25	16	36	40	58
1	วัฒนานคร	หนองตะเคียน	0	0	0	23	0	0
1	วัฒนานคร	หนองน้ำใส	0	0	0	0	2	0
2	วัฒนานคร	หนองแวง	0	0	0	0	0	0
2	วัฒนานคร	หนองหมากฝ้าย	26	5	4	47	0	0
2	วัฒนานคร	ห้วยโจด	7	2	10	59	4	0
2	วัฒนานคร	ทต.วัฒนานคร	83	13	0	2	0	0
2	อรัญ	หันทราย	0	0	0	0	0	0
2	อรัญ	คลองน้ำใส	0	0	0	0	0	0
2	อรัญ	ท่าข้าม	2	0	0	1	2	0
2	อรัญ	คลองทับจันทร์	31	6	12	17	1	24
2	อรัญ	เมืองไผ่	0	0	0	0	0	0
2	อรัญ	ผ่านศึก	0	0	0	0	0	0
3	อรัญ	ทับพริก	0	0	0	0	0	0
3	อรัญ	หนองสังข์	0	0	0	0	0	0
3	อรัญ	บ้านใหม่หนอง	0	0	0	0	0	0
3	อรัญ	ทต.ป่าไร่	0	0	0	0	26	0
3	อรัญ	ทต.ปากห้วย	0	0	0	0	0	0
3	อรัญ	ทต.บ้านด่าน	1	0	20	0	0	0
3	อรัญ	ทต.อรัญญ	0	0	0	278	51	0

ที่	อำเภอ	ตำบล/เทศบาล	ปัญหา เด็กและ เยาวชน (0-25	ปัญหา ครอบครัว	ปัญหา สตรี (25 ปีขึ้นไป - 60 ปี)	ปัญหา ผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)	ปัญหา คนพิการ	ปัญหา แรงงาน
3	เขาคกรรจ์	เขาคกรรจ์	0	0	0	0	0	0
3	เขาคกรรจ์	หนองหว้า	0	0	0	15	0	0
3	เขาคกรรจ์	เขาสามลึบ	44	11	26	29	14	0
4	เขาคกรรจ์	พระเพลิง	0	0	0	0	0	0
4	เขาคกรรจ์	ทต.เขาคกรรจ์	0	0	0	0	0	0
4	วังน้ำเย็น	คลองหินปูน	0	0	0	12	0	0
4	วังน้ำเย็น	ทุ่งมหาเจริญ	68	7	9	15	9	32
4	วังน้ำเย็น	ตาหลังใน	0	0	0	0	0	0
4	วังน้ำเย็น	ทต.วังน้ำเย็น	0	0	0	0	0	0
4	วังสมบูรณ์	วังใหม่	0	0	0	0	0	0
4	วังสมบูรณ์	ทต.วังสมบูรณ์	0	0	0	0	0	0
4	วังสมบูรณ์	ทต.วังทอง	0	0	0	0	0	0
4	คลองหาด	ไทยอุดม	0	0	0	0	0	0
5	คลองหาด	ซับมะกรูด	25	7	3	0	15	42
5	คลองหาด	คลองไก่อีเรือน	0	0	0	0	0	0
5	คลองหาด	เบญจขร	0	0	0	0	0	0
5	คลองหาด	ไทรเดี่ยว	0	0	0	0	0	0
5	คลองหาด	ไทรทอง	0	0	0	0	0	0
5	คลองหาด	ทต.คลองหาด	295	30	28	43	0	45
5	ตาพระยา	ทัพราช	0	0	0	0	0	0
5	ตาพระยา	ทัพไทย	0	0	0	0	0	0
5	ตาพระยา	ทัพเสด็จ	107	0	0	0	0	0
5	ตาพระยา	โคกลาน	0	0	0	0	0	0
6	ตาพระยา	ตาพระยา	15	0	5	0	70	0
6	ตาพระยา	ทต.ตาพระยา	0	0	0	0	1	0
6	โคกสูง	โนนหมากมูน	0	0	0	0	0	0
6	โคกสูง	หนองแวง	0	0	0	0	0	0
6	โคกสูง	หนองม่วง	0	0	0	0	0	0
6	โคกสูง	โคกสูง	0	0	0	43	0	0
รวม			1,456	275	179	807	255	236

สรุปผลเปรียบเทียบสภาพปัญหาเชิงกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดสระแก้ว

ตาราง ๔

ปัญหากลุ่มเป้าหมาย	จำนวน (ราย)		ผลต่างจำนวน ปัญหาเชิงประเด็นสังคม (ราย)	
	ปี 2555	ปี 2556	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาเด็กและเยาวชน (0-25 ปี)	505	1,456	เพิ่มขึ้น	↑ 188.31
ปัญหาครอบครัว	147	275	เพิ่มขึ้น	↑ 87.07
ปัญหาสตรี (25 ปี ขึ้นไป - 60 ปี)	147	179	เพิ่มขึ้น	↑ 21.76
ปัญหาผู้สูงอายุ(60 ปีขึ้นไป)	184	807	เพิ่มขึ้น	↑ 338.58
ปัญหาคนพิการ	161	255	เพิ่มขึ้น	↑ 58.38
ปัญหาแรงงาน	176	100	ลดลง	↓ 43.18
รวม	1,320	3,072	เพิ่มขึ้น	↑ 132.72

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

ในช่วงเวลาของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผ่านมา ได้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กรสตรีหลาย ๆ องค์กรที่ต่างพยายามผลักดันให้ ประเด็นเรื่องความเสมอภาคหญิงชายบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แนวคิดในการผลักดันประเด็นดังกล่าว ล้วนเกิดจากมุมมองตามแนวคิดในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล และเมื่อการลงประชามติเสร็จสิ้น ชาวไทยจึงได้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 อย่างสมบูรณ์ ซึ่งหากวิเคราะห์เนื้อหาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ดีแล้ว จะพบว่า มีหลายประเด็นและหลายมาตราที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการทำงานของภาครัฐเป็นอย่างยิ่ง และแน่นอนว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงคือกลุ่มผู้หญิงที่เป็นผู้รับบริการของส่วนราชการต่างๆ ซึ่งสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

มาตรา 80

รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

- (1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้